

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์	<p><b>ย้าย นพ.สมาน</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย สถานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และเครือข่ายสถานักเรียนแห่งประเทศไทย นำโดย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองเลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ ยื่นหนังสือถึง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งย้าย นพ.สมาน พุตระกูล ไปเป็นผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และย้าย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช มาเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สธ. เป็นผู้รับหนังสือ</p> <p>นายเมธชนนท์ กล่าวว่า นพ.สมาน เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายดี ทำงานเชิงรุกจนทำให้ปัจจุบันร้านเหล้ารอบสถานศึกษาลดลงจำนวนมาก การโยกย้ายครั้งนี้เชื่อว่าบริษัทเครื่องตี้มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนที่มีข่าวว่าย้ายเพราะถูกตรวจสอบภายในนั้น ขอให้เปิดเผยว่ามีตรวจสอบจริงหรือไม่ และถูกสอบเรื่องอะไร เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับนพ.นิพนธ์ เครือข่ายมองว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ แต่เน้นงานทางด้านวิชาการเกินไป ดังนั้น ขอให้ปลัด สธ.ทบทวนและยกเลิกคำสั่งทันที หากไม่ยกเลิก เครือข่ายจะติดตามและประเมินผลการทำงานหลังจากนี้ไปอีก 3 เดือน</p> <p>ด้าน นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า คำสั่งโยกย้ายเป็นเรื่องปกติของข้าราชการ เรื่องกฎหมายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เชี่ยวชาญก็จะพยายามศึกษาให้เต็มที่ ที่สำคัญมีทีมกฎหมายร่วมดูแลด้วย จะพยายามทำให้ดีที่สุด และสานต่องานของนพ.สมาน เน้นการทำงานร่วมกับเครือข่าย หากเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุราจะขอเข้าพบก็ยินดี เพราะต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วภายในสัปดาห์นี้ ได้รับแจ้งว่าจะมีการประชุมเครือข่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ หากไม่ติดงานก็จะไปเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งก่อนหน้านั้น นพ.สมานเคยลงสมัครคัดเลือกเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค หากได้ตำแหน่งในครั้งนั้น ก็ต้องหาคณะมาทำแทนอยู่ดี ดังนั้น ยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงในการโยกย้ายตำแหน่งครั้งนี้แน่นอน</p> <p>ขณะที่ นพ.สมาน กล่าวว่า งานใหม่เกี่ยวกับโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับงานควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ทุกอย่างล้วนมีเป้าหมายเพื่อช่วยคุ้มครองเยาวชน แต่เป็นหน่วยงานเก่า โดยเฉพาะ 1. การพัฒนากฎหมายที่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การจัดทำกฎหมายควบคุมการขายตรงเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ 2.การปกป้องกฎหมายเดิมให้คงอยู่ อย่างเรื่องฉลาก ห้ามตีรูปตรา นักแสดง นักฟุตบอล คนมีชื่อเสียงต่างๆ เพราะจัดเป็นการโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ที่รวบรวมความคิดเห็นและทำแผนไปแล้ว 50 จังหวัด เหลืออีก 27 จังหวัด คาดว่าจะเสร็จภายในปลายเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งต้องมอบให้ผู้ว่าราชการคนใหม่เช่นกัน</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด	<p><b>ตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวถึงการพิจารณาสรรหาเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเลือกผู้สมัครจาก 9 คนที่มีคุณสมบัติเหลือ 3 คน และได้แจ้งชื่อผู้ผ่านการพิจารณามาแล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ในวันที่ 6 มี.ค. 60</p> <p>โดยผู้ที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก 3 คน ประกอบด้วย 1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี 2.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสปสช. และ 3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการสปสช. โดยจะให้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมบอร์ดสปสช.ช่วงเช้า และก่อนเที่ยงวันที่ 6 มี.ค. จะได้เลขาธิการสปสช.คนใหม่ คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะมีประสบการณ์มาแล้ว ก่อนลงคะแนนโหวตเลือก ต้องให้ข้อมูล กติกาการลงคะแนนให้ชัดเจน ส่วนผู้สมัครที่มีอายุเกษียณราชการ ไม่มีปัญหาเพราะดูจากคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่สมัคร</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม กรม สบส. ยืนยันว่า การปฏิบัติตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 มาตรา 36 ที่กำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพื่อให้พ้นจากอันตราย ตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยเฉพาะการรักษาใน 72 ชั่วโมงแรกนั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามที่มีการนำเสนอในโซเชียลมีเดีย</p> <p>ในทางปฏิบัตินั้นจะต้องจัดทำกฎหมาย คือ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือเยียวยา และจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น และ 3.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรา 36 โดยอาศัย พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินเป็นฐาน เพื่อให้ภาคเอกชนยึดเป็นแนวปฏิบัติ ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสถานพยาบาลแล้ว จะเสนอมว.สธ.เห็นชอบนำเข้าที่ประชุมกรม.เพื่อประกาศใช้</p> <p>ทางด้าน นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ตามกรอบกฎหมายการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 โรงพยาบาลเอกชนไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินก่อนทำการรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โดยหากกฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับใช้ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาใดๆ จากญาติหรือผู้ป่วยภายใน 72 ชั่วโมง โดยจะมีกองทุนสวัสดิการรักษายาบาลต่างๆ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทน</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>รพ.ใช้เข็มฉีดยาซ้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ญาติคนไข้ตามเกี่ยวกับกรณีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ให้คนไข้ใช้เข็มฉีดยาซ้ำ โดยผู้ถ่ายคลิปได้สอบถามกับเภสัชกรของโรงพยาบาลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ชี้แจงและพยายามจะให้ญาติผู้ป่วยรายดังกล่าวได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารของโรงพยาบาล ก่อนที่คลิปจะถูกตัดไป</p> <p>นพ.วีระชาติ เลิศนิธิกุล ผอ.รพ.ราชเวช จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรพ.ราชเวช ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้เข็มฉีดยาซ้ำดังกล่าว เป็นกรณีของคนไข้หญิงรายหนึ่งที่ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับอินซูลินพร้อมเข็มฉีดยาสำหรับฉีดอินซูลินด้วยตนเองที่บ้าน โดยตามมาตรฐานการรักษาโรคเบาหวานจะสามารถใช้เข็มฉีดยาได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ในกรณีที่ผู้ป่วยรับอินซูลินเพื่อไปฉีดควบคุมเบาหวานเองที่บ้าน จะมีการอบรมให้ผู้ป่วยหรือญาติในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง และปลอดภัยด้วย ซึ่งเข็มฉีดยา 1 เข็ม สามารถใช้ได้ 2-3 ครั้ง แต่คาดว่าญาติผู้ป่วยที่เป็นผู้ถ่ายคลิปไม่เข้าใจในเรื่องนี้และมีการถ่ายคลิปนำไปเผยแพร่ จึงเตรียมเชิญให้ผู้ป่วยและญาติมาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และหยุดเผยแพร่คลิปดังกล่าว รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบ หากไม่สามารถทำความเข้าใจกันได้ อาจจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่ สสจ.เชียงใหม่จะเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง โรงพยาบาลพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.ภูริวรรณ โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ แฉลงข่าวว่า ได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวแล้ว ได้รับแจ้งว่ามีการใช้เข็มฉีดยาซ้ำในผู้ป่วยจริง ซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน โดย 1 เข็มจะใช้ 2 ครั้ง มีพยาบาลเป็นผู้ให้คำแนะนำกับผู้ป่วย และมีการอ้างอิงงานวิจัยว่าสามารถใช้เข็มฉีดยาซ้ำกับผู้ป่วยเบาหวานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศกระทรวงบังคับผู้ใช้ ว่าห้ามใช้เข็มฉีดยาซ้ำ โดยมีเพียงประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว ระบุว่า เพื่อให้การควบคุมเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการควบคุมเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานกระบอกสูบลินอินซูลิน ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีและปลอดภัยในการใช้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ควบคุมในส่วนของผู้ผลิต ทำให้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ในส่วนของสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยสามารถใช้งานได้หรือไม่ สสจ.เชียงใหม่จะทำหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับประกาศว่า ครอบคลุมทั้งผู้ผลิต สถานพยาบาล และผู้ป่วยหรือไม่ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนรายนี้ให้ใช้เข็มฉีดยากับผู้ป่วยเพียงครั้งเดียว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการคุ้มครอง อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>นโยบายลดเวลาเรียน สร้างเด็กสุขภาพดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีปี 2560 ว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับสพฐ. นำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อำนาจปฏิบัติจริง 4 โครงการ ได้แก่ พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สพป.อ่อนหวาน โครงการสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ และโครงการเด็กวัยเรียนสูงที่สุดมีส่วน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักกึ๊กน้อยละเลขครีว ส่งเสริมให้เด็กไทยสุขภาพดี พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนและบุคลากร ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติ ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายมากกว่า 1,000 เครือข่าย 9,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร</p>
ข่าวสด	<p><b>เพิ่มส่วนสูงเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอstrup นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันหญิงไทยมีความสูงเฉลี่ย 158 ซม. แต่นางงามที่เข้าประกวดตามเวทีต่างๆ มีความสูง 170 ซม.ขึ้นไป หากกลายเป็นค่านิยมของเด็กไทยจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะตามแผนของรัฐบาลในการพัฒนาความสูงของคนไทยในระยะ 20 ปี ต้องการให้ชายไทยมีความสูง 180 ซม. หญิงไทยสูง 170 ซม. ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนั้น กรมอนามัยตั้งเป้าไว้ว่าเด็กต้องมีภาวะโภชนาการที่ดีตั้งแต่ในครรภ์มารดา ด้วยการให้แม่กินเหล็ก โฟเลต และไอโอดีน และเด็กที่คลอดออกมามีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม จากนั้นส่งเสริมให้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินควบคู่กับอาหารตามวัยจนอายุ 2 ขวบหรือมากกว่านั้น</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p><b>ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมสบส.สำรวจความคิดเห็น เรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปี ในเดือนต.ค. 59 พบว่า ร้อยละ 70 คิดว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นสิ่งจำเป็นต้องทานประจำ สะท้อนความเชื่อที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ จะเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้ปรับพฤติกรรมตนเองเรื่องการทานอาหารครบ 5 หมู่ รับประทานผักผลไม้สดอย่างน้อยวันละ 400 กรัมขึ้นไป หลีกเลี่ยง อาหาร หวาน เค็ม มัน และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
ข่าวสด	<p><b>กินผัก-ผลไม้ต้านโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.ร. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ปี 60 เป็นปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค และลดความเสี่ยงของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก มุ่งสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชี้ให้เห็นประโยชน์ ความสำคัญของการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย นอกจากการบริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคในระยะยาว</p>
เดลินิวส์	<p><b>ประชุมสุขภาวะทางเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. และ 5 หน่วยงานหลักตามพ.ร.บ.การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และเครือข่ายเยาวชน จัดเวทีการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 ในหัวข้อ เช็กส์เปิดในวัยรุ่น:เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและความรู้จากเครือข่ายการทำงาน สู่การพัฒนาโยบายและมาตรการในการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น โดยข้อมูลกรมอนามัยปี 58 มีหญิงคลอดบุตรวัย 10-19 ปี 104,289 คน เฉลี่ยวันละ 286 คน หรือวัยรุ่นหญิงไทยทุก 1,000 คน คลอดลูก 43 คน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งทารก และคุณภาพของประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น</p>
คมชัดลึก	<p><b>การดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวพุทธ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รพ.ว.ร. เปิดเผยว่า วร.ได้ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรม สักการะสิ่งขียนสถาน 4 ตำบล และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ นมัสการสิ่งขียนสถาน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล และวัดไทยกุสินารา วัดไทยพาราณสี วัดไทยพุทธคยา วัดไทยสารนาถ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร วัดไทยนวราชรัตนาราม วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช และ วัดอโยธยารามราชธานี ประเทศอินเดีย โดยกระทรวงสาธารณสุขส่งคณะแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มาดูแล และกระทรวงการต่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกเรื่องหนังสือเดินทางและวีซ่า ทั้งนี้ จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กระทรวงคมนาคม ในการเพิ่มเที่ยวบินช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงชวนนักลงทุนเอกชนศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเรื่องที่พัก โรงแรม เพื่อรองรับผู้แสวงบุญที่อินเดียด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สถานีโทรทัศน์ช่องกีฬา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผย แนวทางพัฒนาสถานีกีฬา 24 ชั่วโมง หรือ "ที-สปอร์ต" ว่า กทท.กำลังทำแผนแม่บทเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ที-สปอร์ต เป็นหนึ่งในช่องฟรีทีวีหมายเลข 7 โดยจะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอด้านกีฬาตลอด 24 ชม. ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>แมลงวันแพร่เชื้อยีสต์อียา</b></p> <p>-เสนอบทความ รายงานของมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ในอังกฤษ พบผู้ป่วยร้อยละ 1 มีเชื้ออียาโคลิสตินและคาร์บาเพเนม ทั้งที่ไม่เคยใช้ยาปฏิชีวนะสองชนิดนี้รักษาผู้ป่วย และสำรวจพบเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ที่สุ่มจากฟาร์มไก่และเนื้อไก่ในร้านค้า 1 ใน 4 มีเชื้ออียาโคลิสติน และประมาณ 1 ใน 3 มีเชื้ออียาคาร์บาเพเนม โดยพบแมลงวันเป็นพาหะนำเชื้ออียาทั้ง 2 ชนิดไปแพร่ระบาด และยังวิเคราะห์ว่า หลังจีนสั่งห้ามใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารเพื่อป้องกันโรคในฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ ผู้ผลิตยาเหล่านี้อาจเปลี่ยนเป้าหมายการส่งออกมายังประเทศไทยและเวียดนามแทน</p> <p>-รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา ประธานมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า งานวิจัยนี้ทำให้คนไทยต้องระวังมากขึ้น เพราะเราเป็นประเทศเขตร้อน มีแมลงหรือสัตว์หลายชนิดที่เป็นพาหะ ซึ่งหากฟาร์มหมูไทยใช้ยาโคลิสตินมากเกินไปจนความจำเป็น อาจกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายยีสต์อียาสายพันธุ์ใหม่ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ ต้องรีบออกมาตรการควบคุมการใช้หรือห้ามใช้ยาโคลิสตินในการป้องกันโรคในปศุสัตว์ ให้ใช้ได้เฉพาะการรักษาโรคโดยการแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น และสธ.ต้องรีบวิจัยว่ามีแมลงหรือสัตว์อะไรบ้างที่อาจเป็นพาหะในการแพร่เชื้อแบคทีเรียที่มียีสต์อียาโคลิสติน เอ็มซีอาร์-1 จากฟาร์มหมูได้</p> <p>โดยนายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ลงนามคำสั่ง เรื่อง "การควบคุมการใช้ยา Colistin ในฟาร์ม" ส่งถึง "นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย" ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 800 คน โดยหากสัตวแพทย์รายใดไม่ทำตามจะโดนลงโทษพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หากสืบสวนแล้วพบว่าเกี่ยวข้องกับยาเถื่อนหรือยาปลอม อาจถึงขั้นถอนเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตอนนี้จึงต้องรอว่าสธ.จะประกาศให้ยาโคลิสตินเป็นยาควบคุมพิเศษหรือไม่</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>เด็กติดยาดับอนาถสุดดมแก๊สหุงต้ม</b></p> <p>-เสนอข่าว 2 เด็กชายวัย 12 ปี ซึ่ซึ่แก๊สกระป๋องสำหรับหุงต้มไปฉีดใส่ถุงพลาสติก แล้วเอาครอบหัวสุดดมเพื่อให้เคลิบเคลิ้มแทนสารระเหย แต่ความเข้มข้นของแก๊สทำให้เด็กคนหนึ่งเสียชีวิตทันที อีกคนอาการหนัก ซึ่เป็นสารพิษบิวเทน</p> <p>ด้าน ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้างานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า แก๊สบรรจุกระป๋องที่ทำให้เด็กเสียชีวิต เป็นสาร บิวเทนส่วนประกอบของปิโตรเคมี เป็นสารมีพิษลักษณะเดียวกับแก๊สแอลพีจี เมื่อเด็กสูดดมเข้าไป แก๊สบิวเทนได้เข้าไปแทนที่ออกซิเจน ทำให้ขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน และมีผลต่อระบบสมอง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>เงินทดสอบวัคซีนหวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานอาหารและยา ประเทศจีน เริ่มทดสอบวัคซีน 4 ชนิดเพื่อป้องกันโรคไขหวัดนกสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 คนเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนต.ค.ปีก่อน ทางกรมพบผู้ป่วยติดเชื้อเอช 7 เอ็น 9 ใน 16 มณฑล และในเดือน ม.ค. เพียงเดือนเดียวมีผู้ติดเชื้อถึง 192 คน เสียชีวิตแล้ว 79 คน</p>

